

Số: 5 -BC/CB

Thái Bình, ngày 11 tháng 6 năm 2019

## **BÁO CÁO**

### **Kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2019**

Thực hiện Công văn số 803-CV/ĐUK ngày 06/6/2019 về việc báo cáo Kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2019, Chi bộ Sở Ngoại vụ báo cáo như sau:

#### **I. VỀ LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ**

Quý II năm 2019, Chi bộ Sở Ngoại vụ tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, lãnh đạo xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, cụ thể:

##### *- Công tác chuyên môn, nghiệp vụ:*

Tính đến 10/6/2019, Sở đã tiếp nhận và xử lý 1231 các loại văn bản đến, 0 đơn thư, khiếu nại; Đảng viên thuộc các phòng chuyên môn, nghiệp vụ đã thẩm định và tham mưu cho Lãnh đạo Sở ban hành 231 văn bản các loại, trong đó có 15 quyết định, 177 công văn, 21 Tờ trình, 18 văn bản khác.

Các đồng chí lãnh đạo và chuyên viên phụ trách đã chủ động tham mưu triển khai thực hiện và hoàn thành Chương trình công tác quý II năm 2019 của UBND tỉnh đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ.

##### *- Công tác hậu cần phục vụ*

Đảng viên ở các phòng nghiệp vụ, với chức năng, nhiệm vụ được phân công luôn hoàn thành nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao, nhiệt tình, tận tâm, chủ động sáng tạo; các đoàn viên đã nỗ lực phấn đấu, đoàn kết, phối kết hợp hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, phục vụ có hiệu quả chu đáo các hoạt động của lãnh đạo Sở.

#### **II. CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG**

##### **1. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng.**

- Đảng ủy tiếp tục quan tâm, giáo dục, bồi dưỡng đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, nâng cao đạo đức cách mạng và lối sống trong sạch, lành mạnh; có lập trường tư tưởng vững vàng; kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng; tin tưởng vào đường lối đổi mới, vào sự lãnh đạo của Đảng; có tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, có tác dụng nêu gương trước quần chúng.

- Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh về việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, 8 (khóa XII) và học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chi bộ đã tham gia hội nghị phổ biến, quán triệt do Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tổ

chức và triển khai đến toàn thể cán bộ, đảng viên, 100% cán bộ, đảng viên tham gia học tập Nghị quyết nghiêm túc, đúng kế hoạch.

Qua học tập, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, lập trường chính trị, phong cách lối sống theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nêu cao tinh thần đoàn kết, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, thống nhất ý chí, hành động trong toàn Đảng bộ; góp phần quan trọng để thực hiện nhiệm vụ chính trị và việc thực hiện nhiệm vụ then chốt là xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, chấn chỉnh, uốn nắn những lệch lạc; đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; .

Để thực hiện Chi thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và triển khai chuyên đề năm 2019 về "Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", Chi bộ chỉ đạo Công đoàn cơ quan tổ chức thực hiện phong trào cán bộ, công chức, nhân viên của Sở Ngoại vụ xây dựng nếp sống văn hóa, tiết kiệm để Tết nguyên đán năm 2020 mỗi cán bộ, công chức của Sở góp một phần quà tặng gia đình khó khăn tại các địa phương trong tỉnh.

Chi bộ đã tổ chức sơ kết 03 năm thực hiện Chi thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh" và gửi báo cáo về Đảng ủy khối theo quy định.

Chi bộ thường xuyên nắm bắt kịp thời tư tưởng, tạo điều kiện giúp đỡ cán bộ, đảng viên và quần chúng yên tâm công tác hoàn thành tốt nhiệm vụ, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Chi bộ; tổ chức cho cán bộ, công chức, người lao động đón Tết nguyên đán vui, khỏe, an toàn, tiết kiệm.

Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, các nội dung tuyên truyền của Quý II năm 2019 được Văn phòng Sở gửi qua Mạng nội bộ tới toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng và được triển khai tại buổi sinh hoạt chi bộ hàng tháng; báo cáo viên tham dự và triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung hội nghị báo cáo viên hàng tháng do Đảng ủy khối triệu tập.

## **2. Công tác tổ chức xây dựng Đảng và công tác đảng viên**

- Chi bộ có 100% đảng viên và người lao động trong cơ quan tham gia học Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII) do Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tổ chức cho các đơn vị có dưới 30 Đảng viên.

- Xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, bao gồm: Chương trình hành động số 02-CTr/CB ngày 24/11/2018 thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII); Kế hoạch hành động cá nhân Lãnh đạo Sở thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước 2019 của Sở Ngoại vụ.

- Xây dựng Kế hoạch số 5/KH-SNgV thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khoá XII; kế hoạch số 87-KH/TU ngày 10/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Báo cáo số 18/BC-SNg báo cáo kết quả lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19-5-2018 gắn với kết quả thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và các kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

- Chi bộ đã triển khai và hướng dẫn cho 100% cán bộ, đảng viên xây dựng bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu của cá nhân năm 2019 theo Công văn số 234-CV/ĐUK ngày 10/7/2017 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối về “Xây dựng cam kết, kế hoạch thực hiện các Nghị quyết, quy định của Đảng”.

- Thực hiện sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK, ngày 14-02-2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan tỉnh (khóa IV) về “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy cơ sở” và gửi báo cáo về Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh theo quy định (Báo cáo số 4-BC/CB ngày 16/5/2019).

- Cơ quan đã tiến hành rà soát quy hoạch, đề nghị giữ nguyên như quy hoạch đã được phê duyệt.

- Tiếp tục duy trì sinh hoạt chi bộ đều đặn, nề nếp. Nội dung sinh hoạt được chuẩn bị kỹ và thảo luận trong cấp ủy trước trước khi sinh hoạt đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ gìn sự đoàn kết nhất trí trong nội bộ.

- Quý I năm 2019 Chi bộ đã kết nạp Đảng cho 01 quần chúng ưu tú.

### **3. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật**

Chi bộ đã xây dựng Chương trình Kiểm tra, giám sát chuyên đề năm 2019 gửi Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh.

Chi bộ đã thực hiện 01 cuộc kiểm tra Kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đối với Đảng viên Phòng Hợp tác Quốc tế theo Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019.

Chi bộ Sở không có đảng viên vi phạm; không có những vấn đề nổi cộm, bức xúc. Không có đơn thư khiếu nại, tố cáo.

### **III. Kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng cơ quan và các đoàn thể quần chúng.**

Bí thư, Phó Bí thư tiếp tục quan tâm lãnh đạo, định hướng cho các tổ chức đoàn thể hoạt động đúng đường lối, chính sách đã đề ra; chỉ đạo Công đoàn tổ chức gặp mặt liên hoan văn nghệ và tổng kết công tác nữ công nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8-3; tạo kiện về thời gian để thanh niên của Sở tham gia các hoạt động kỷ niệm ngày thành lập Đoàn Thanh niên CS Hồ Chí Minh cùng các đơn vị khác (do Sở có ít đoàn viên thanh niên nên chưa có Đoàn thanh niên của Sở); 100% cán bộ,

đảng viên và người lao động trong cơ quan tham gia hưởng ứng phong trào tiêu thụ thịt lợn trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang, các cơ quan đơn vị của Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh theo Thông báo Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy số 668-TB/TU ngày 24/4/2019 và ý kiến kết luận của đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Hội nghị ngày 25/4/2019.

#### IV. ĐÁNH GIÁ DUNG

Quý II, Bí thư, Phó Bí thư đã lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được tập trung; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng được tăng cường, đi vào nền nếp, có chiều sâu; công tác xây dựng Đảng được chú trọng, công tác phát triển đội ngũ đảng viên được thực hiện nghiêm túc; nâng cao chất lượng hoạt động, quy tụ và phát huy được sức mạnh tổng hợp của các đoàn thể quần chúng, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, tạo động lực thúc đẩy tiến độ thực hiện nhiệm vụ chính trị.

#### V. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM SÁU THÁNG CUỐI NĂM 2019.

- Lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên và quần chúng tích cực học tập, nghiên cứu và rèn luyện thực hiện tốt chức năng tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh về chủ trương hội nhập quốc tế, định hướng mở rộng quan hệ và triển khai toàn diện công tác đối ngoại của tỉnh; tổ chức các đoàn công tác của tỉnh đi công tác nước ngoài đúng quy định, đón tiếp các đoàn khách nước ngoài vào làm việc tại tỉnh đúng quy định và đảm bảo an ninh; tổ chức Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ đối ngoại tại tỉnh Thái Bình cho cán bộ, công chức, viên chức liên quan đến công tác đối ngoại của các đơn vị trong tỉnh.

- Lãnh đạo các đoàn thể để giữ vững danh hiệu trong sạch vững mạnh, tạo động lực cho cơ quan hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

- Thực hiện kiểm tra, giám sát theo Chương trình đã xây dựng.

Trên đây là Báo cáo kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2019, Chi bộ Sở Ngoại vụ trân trọng báo cáo./. *h*

Nơi nhận :

- Đảng ủy khối các CQ tỉnh;
- Đ/c Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ;
- Các đảng viên trong Chi bộ;
- Lưu : VP.

**T/M CHI BỘ**

**BÍ THƯ**



**Trần Huy Hải**